

ศาลฎีกาไต่สวนนัดแรก คดีสลายม็อบพธม.ปี51

เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถนนแจ้งวัฒนะ นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง เจ้าของสำนวน หมายเลขดำ อม.2/2558 และผู้พิพากษาองค์คณะ รวม 9 คน ไต่สวนพยานโจทก์นัดแรก คดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ การสลายม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตร.ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีตร.ผบ.ชน. เป็นจำเลยที่ 1-4 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 295 และ 302 จากกรณีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม

2551 รัฐบาลนายสมชายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมกลุ่ม พธม. ที่ปิดล้อมทางเข้ารัฐสภา โดยมีชอบตามหลักสากลกระทั่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 471 ราย

โดย ป.ป.ช.ได้นำพยานเข้าไต่สวนรวม 2 ปาก ได้แก่ นายวีระ สมความคิด นักสิทธิมนุษยชนและประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และนายสุรชัย ภูประเสริฐ อดีตเลขาธิการ ครม. สมัยรัฐบาลนายสมชาย เมื่อไต่สวนเสร็จสิ้นทั้ง 2 ปาก ศาลนัดไต่สวนพยานครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายนนี้

นายสมชายกล่าวว่า พร้อมต่อสู้ตามรูปคดี และมีหน้าที่นำข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ เสนอต่อศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาประกอบสำนวนคดีต่อไป เมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลอะไร

พล.อ.ชวลิตกล่าวอวยพรในช่วงสงกรานต์นี้ว่า ขอให้จิตใจที่ร้อนรุ่มของคนไทย ได้เย็นลง ขอให้บ้านเมืองและพวกเราสงบสุขตลอดไป



ชั้นศาล - พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แจ้งวัฒนะ ตามที่ศาลนัดไต่สวนพยานนัดแรก กรณีถูก ป.ป.ช.กล่าวหาในคดีสลายการชุมนุมของกลุ่ม พธม. เมื่อปี 2551 เมื่อวันที่ 8 เมษายน

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date :

9 เม.ย. 2559

Page :

13

No :

อุทธรณ์ยกคดี'ธาริต'ฟ้องปปช.100ล.

13

ศาลแพ่งได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และนางวรรณมล เฟิงดิษฐ์ ภรรยา ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-2 ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.). นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ อดีตประธาน ป.ป.ช., นายปรีชา เลิศกมลมาศ, นายวิชา มหาคุณ, นายวิชัย วิวิตเสวี, พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง, นายประสาธ พงษ์ศิริวิทย์, น.ส.สุภา ปิยะจิตติ, นายณรงค์ รัฐอมฤต และนายภักดี โพธิศิริ อดีต ป.ป.ช. เป็นจำเลยที่ 1-10 เรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

โดยโจทก์ ยื่นฟ้องว่ามีสมาชิกพรรคประชาธิปไตย ก่อเหตุหาโจทก์ทั้งสองว่า ร่ำรวยผิดปกติ เป็นเหตุให้ ป.ป.ช. มีมติที่ประชุมให้ไต่สวนข้อเท็จจริงโจทก์ที่ 1 และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกหลายคน โดยไม่มีวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่าพฤติการณ์ที่กล่าวหา นั้น เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับพิจารณาไว้หรือไม่ นายปานเทพ อดีตประธาน ป.ป.ช. จำเลยที่ 2 รวบรัด เร่งรีบ ไม่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยจำเลยที่ 2 - 10 ร่วมกันมีมติให้อายัดทรัพย์สินของ

โจทก์ทั้งสองไว้ชั่วคราว ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกอายัด เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนโจทก์ที่ 1 จะดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ

ต่อมานายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. นำคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เผยแพร่ว่า โจทก์ที่ 1 ร่ำรวยผิดปกติและน่าจะจะมีการโอน ยักย้ายทรัพย์สิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสองไว้ชั่วคราว ทำให้โจทก์ทั้งสองเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงขอให้ชดเชยค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2-10 ดำเนินการไปตามกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ โดยโจทก์ทั้งสองยังสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า ทรัพย์สินที่ถูกอายัดชั่วคราวไม่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติ ถือได้ว่า จำเลยที่ 2-10 ในฐานะเจ้าพนักงานกระทำการในหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ได้กลั่นแกล้งโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง และศาลชั้นต้นมีอำนาจยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง จึงพิพากษายืนให้ยกฟ้อง